

Số: /KH-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 12 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác quản lý sức khỏe đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững

Thực hiện Kế hoạch số 4120/KH-SNN ngày 02/12/2024 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng trị về việc Thực hiện Chỉ thị số 6656/CT-BNN-TT ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý sức khỏe đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững và Quyết định số 3458/QĐ - BNN - BVTW ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Đề án “Nâng cao sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý sức khỏe đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý sức khỏe đất để hướng tới sản xuất ngành nông nghiệp bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp. Giúp người sản xuất nông nghiệp giảm chi phí phát sinh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo sản xuất bền vững. Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức sức khỏe của đất có tác động đến các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa văn bản, hoạt động tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định sức khỏe đất.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của trung ương, chủ động xây dựng chương trình, đề án, dự án của địa phương về quản lý, nâng cao sức khỏe đất gắn với phát triển sản xuất trồng trọt bền vững phù hợp với điều kiện thực tế, lồng ghép các nội dung về tăng cường sức khỏe đất trồng trọt với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Chủ động triển khai các hoạt động quản lý nhà nước, điều tra, đánh giá, cải tạo đất trồng trọt làm cơ sở đưa ra các giải pháp quản lý sức khỏe đất và dinh dưỡng cây trồng phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái và từng loại cây trồng của địa phương. Hướng dẫn, bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ này.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của sức khỏe đất với

sản xuất trồng trọt; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về sức khỏe đất, đặc biệt đối với đối tượng là cán bộ quản lý, chuyên môn tại địa phương; phổ biến, hướng dẫn người dân áp dụng các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, nâng cao sức khỏe đất gắn với quản lý dinh dưỡng cây trồng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đất sản xuất trồng trọt; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường đất, thoái hóa đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích, làm ảnh hưởng đến chất lượng và sức khỏe đất trồng trọt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước (Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách hiện hành thông qua việc hỗ trợ xây dựng các đề án, dự án, tư vấn kỹ thuật và cơ sở hạ tầng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép từ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công giai đoạn 2025 – 2030; kinh phí triển khai các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành; chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và chương trình, dự án khác có liên quan; các nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã thị trấn thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của sức khỏe đất với sản xuất trồng trọt; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về sức khỏe đất cho cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện kế hoạch đảm bảo theo đúng quy định nhằm cải tạo và nâng cao sức khỏe của đất gắn với phát triển sản xuất trồng trọt bền vững phù hợp với điều kiện tại địa phương.

Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp vừa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và nâng cao sức khỏe của đất.

Tiến hành rà soát các diện tích cây nông nghiệp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi sản xuất phù hợp với từng loại đất, với các mục tiêu bảo tồn và nâng cao sức khỏe đất trong sản xuất.

Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về đất đai tại địa phương có liên quan đến sức khỏe đất, thoái hóa đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích, làm ảnh hưởng đến chất lượng và sức khỏe đất trồng trọt trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh, chủ động đề xuất chương trình, đề án, dự án, mô hình sản xuất về quản lý, nâng cao

sức khỏe đất gắn với phát triển sản xuất trồng trọt bền vững phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Huy động các nguồn vốn hợp pháp để triển khai các hoạt động nâng cao sức khỏe đất trồng trọt và quản lý dinh dưỡng cây trồng tại địa phương theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tăng cường công tác quản lý sức khỏe đất hướng tới sản xuất trồng trọt bền vững, trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông báo về Phòng NN&PTNT huyện để tổng hợp về báo cáo UBND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND, TT UBNDTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban cấp huyện;
- Trạm TT&BVTV liên huyện;
- UBND các xã, TT;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn